




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕65  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  

................................................. 

นางบังอร  ดินเมืองชล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างนับองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมได้
กล่าวเรียนเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์พร้อมกัน  จากนั้น  นางสดศรี โพธิข า 
ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65   
ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาค่ะ 

การแต่งกาย 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

 
 

: 
: 
: 
 
 
 

แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วันนี้เราจะประชุมกันเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
งบประมาณราย จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และ วาระท่ี 3 ขั้นลงมติค่ะ และวันนี้มี
ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ ดิฉันขอให้แนะน าตัวเองค่ะ 

นายจักรพงศ์ ศิริภิรมย์ 
นักวิชาการเกษตร 

: 
 

สวัสดีครับ ผมชื่อนายจักรพงศ์ ศิริภิรมย์ นักวิชาการเกษตร มาบรรจุใหม่ครับ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นางสดศรี โพธิข า 
ประธาน อบต. 

 
 
 
: 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2565 
มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ค่ะ 
ถ้าไม่มดีิฉันขอมติที่ประชุมขอให้สภาฯ กรุณายกมือขึ้นผ่านค่ะ 

มติที่ประชุม : 
 

รับรองเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องค้างพิจารณา 
3.1 เรื่องญัตติการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ  2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: 
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่  8 สิงหาคม  2565 โดยได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ใน
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีมติเห็นชอบ
ให้รับหลักการไปแล้ว และที่ประชุมมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 
3 ท่าน  เพ่ือด าเนินการประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่  8  สิงหาคม ๒๕65  เวลา 09.30 น.  วันนี้เป็นการพิจารณาใน วาระ
ที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ล าดับต่อไป ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อที่ประชุมค่ะ 

นายสงัวาลย ์แก้วค ากอง 
ประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

 เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน 
นายสังวาลย์ แก้วค ากอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  
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 : 
 

หมู่ที่ 9 ซึ่งได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรแปรญัตติ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2566 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2565 และมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 9,10,11  
สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ปรากฏว่า เวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิก
ท่านใดมายื่นขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแต่ประการใด ดังนั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติมีความประสงค์ เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมท่ีเสนอมาครับ 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภา 
กรุณายกมือขึ้นผ่านค่ะ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภารับรองเป็นเอกฉันท์ 8  เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธาน สภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

  วาระท่ี 3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: เมื่อมติที่ประชุมสภาได้พิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป เป็น
การประชุมพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  ซึ่งจะ ไม่มีการ
อภิปราย สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างดังกล่าว เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2566 กรุณายกมือขึ้นผ่านครับ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธาน 
สภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

  3.2 ขอความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 
นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 

นางบังอร  ดินเมืองชล 
เลขานุการสภา 

: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บ การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทแล้ว  
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        (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
       (4)เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
        ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

:        องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบที่เลขาได้กล่าวมานั้น ดิฉันขอเชิญ
ผู้บริหารไดช้ี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ 

นายฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์ 
นายก อบต.ด่านช้าง 

: เรียน ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
      ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  
ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น  เนื่องจากราคาน้ ามัน และวัสดุในการก่อสร้าง
มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณ
ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างได้อนุมัติ  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ ได้
จ านวน 7 โครงการ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมจ านวน 1 โครงการ รวม
งบประมาณที่ขอจ่ายขาดในครั้งนี้  จ านวน 208,700 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 มี
ยอดเงินสะสมที่ใช้ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 จ านวน 780,411.48             
บาท โดยมีโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมดังต่อไปนี้   
       1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่
ที่ 1 (จากหน้าหมู่บ้านดอนหันเส้นสายหลักกลางหมู่บ้าน ถึงบ้านโนนเพ็ด ม.8)  
ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณตั้งไว้ 410 ,500 บาท  
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้
ก าหนดราคากลางไว้  จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่าย
ขาดเงินสะสมเพิ่ม จ านวน 46,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 456,500 บาท  
       2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 
5 (จากประปา ถึงถนน 202) ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มี พ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม. พร้อมตี เส้นจราจร 
งบประมาณ 408,700 บาท  
  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้
ก าหนดราคากลางไว้  จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่าย
ขาดเงินสะสมเพิ่ม จ านวน 43,700 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 452,400.-บาท                
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      3. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระ

หนองโพธิ์ ถึงโคกสะอาด) ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 526.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดทับ
แน่น งบประมาณ 426,100 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ก าหนดราคากลางไว้ จึงขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม จ านวน 21,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 447,100.-บาท   
     4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 (เส้นถนนหลักหมู่บ้านจากสี่แยกบ้านแม่ทองมา ไชยบุรี  ไปถึง
หน้าวัดหนองแวง) ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม.    หรือมีพ้ืนที่แอสฟัล
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ 392 ,900 
บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้
ก าหนดราคากลางไว้  จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ิม จ านวน 45,900.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 438,800.-
บาท   
       5. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสาม
แยกบ้านโคกสะอาด ถึงนานายฉลู โพธิ์ศรี) ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น งบประมาณ 438,300 บาท เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ก าหนดราคากลางไว้  จึงขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม จ านวน 
21,600.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 459,900.-บาท   
     6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้ายนายสมพงษ์ ถึง
บ้านนางนันธิดา) ปริมาณงาน เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จ านวน 5 ท่อน และ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 
0.40 ม. จ านวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมยาแนว งบประมาณ 394,100 บาท 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ ากว่าราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้
ก าหนดราคากลางไว้ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ิม จ านวน 2,000.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 396,100.-บาท   
       7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิม ไปถึง
ถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้านเทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ 
คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว จึงขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  28,500 บาท 
เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวก รวดเร็ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  6 ปี  2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 5        

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ อบต. 

: ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก
ท่านใดมีความเห็นคิดเห็นหรือไม่ค่ะ เชิญค่ะ 

 



-5- 
นายสมหวัง  พลราช  

ส.อบต. ม.2 
: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุม

สภาทุกท่าน กระผมนายสมหวัง  พลราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ขอ
สอบถามครับ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้ น 
ท าไมไม่มีโครงการบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 ครับ 

นายฐกลพชัร์  ศิริศักดิ์ 
นายก อบต.ด่านชา้ง 

: ตามที่ท่านสมหวัง พลราช สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เป็นการเพิ่มงบประมาณเฉพาะโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการครับ จากการขออนุมัติเงินจ่ายขาดเงินสะสมในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญที่ 2 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: ตามที่ทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง ไดช้ี้แจงมานัน้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านช้าง ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
คร้ังที่ 2 จ านวน 7 โครงการ 

       1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จาก
หน้าหมู่บ้านดอนหันเส้นสายหลักกลางหมู่บ้าน ถึงบ้านโนนเพ็ด ม.8) งบประมาณ 46,000 
บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

     2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จาก
ประปา ถึงถนน 202)  งบประมาณ จ านวน 43,700 บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

      3.โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านตะคร้อเก่า หมู่ที่ 6 (จากสระหนองโพธิ์ ถึง
โคกสะอาด) งบประมาณ จ านวน 21,000 บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

      4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 7 (เส้นถนนหลักหมู่บ้านจากสี่แยกบ้านแม่ทองมา ไชยบุรี  ไปถึงหน้าวัดหนองแวง) 
งบประมาณ จ านวน 45,900.- บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

      5. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้าน
โคกสะอาด ถึงนานายฉลู โพธิ์ศรี) งบประมาณ จ านวน 21,600.- บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 
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     6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 (จากบ้ายนายสมพงษ์ ถึงบ้าน

นางนันธิดา) งบประมาณ จ านวน 2,000.- บาท  
มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 

        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

     7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิม ไปถึงถนน 
คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน งบประมารณจ านวน 28,500 บาท  

มติที่ประชุม          เห็นชอบ        8    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
        ลา                -    เสียง 
        งดออกเสียง     3   เสียง (ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา) 

  3.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565   เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

: ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 

นางบังอร  ดินเมืองชล 
เลขานุการสภา 

: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภา อบต. 

:   องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้เสนอญัตติขออนุมัติเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบที่เลขานุการสภาได้กล่าวมานั้น ดิฉัน
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ 

นายฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์ 
นายก อบต.ด่านช้าง 

:  เนื่องจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  เนื่องจากมีบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เก้าอ้ีที่มีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ี 
  1.โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  งบประมาณก่อนโอน 47,800.- บาท (สี่หมื่นเจ็ด
พันแปดร้อยบาทถ้วน) จ านวนที่โอน 2,700.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 47,800.- (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
งบประมาณหลังโอน 45,100 -.บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  1.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
    - จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน มีรายละเอียดดังนี้ เป็นเก้าอ้ีล้อเลื่อน พนักพิงสูง สามารถ
ปรับระดับได ้ จ านวนเงิน  2,700 บาท จ านวน 1 ตัว 
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    2. โอนลด   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 
จ านวน 350,000 บาท จ านวนที่โอน 350,000 บาท งบประมาณก่อนโอน
คงเหลือ 350,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท เนื่องจากถนนสาย 202 (บัว
ใหญ่ – ชัยภูมิ) มีการก่อสร้างถนนสี่เลน ท าให้โครงการที่ตั้งไว้ไม่สามารถด าเนินการได้  
    2.โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (เส้นรอบวัด)
เพ่ือลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 102 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ด่านช้าง ก าหนด) ตั้งงบประมาณไว้  81,900 บาท 
จ านวนที่ โอน 76,700 บาท งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ 81,900 บาท 
งบประมาณหลังโอน 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  2.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 (จากหน้าบ้านนางสมมาศ อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด ม.8) 
งบประมาณ  426,700 บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,075.00 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
    3.โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  งบประมาณก่อนโอน 25,100 -.บาท (สองหมื่นห้าพัน
หนึ่ งร้อยบาทถ้วน) จ านวนที่ โอน 3,600.-บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน ) 
งบประมาณหลังโอน 21,500 -.บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   3.โอนเพิ่ม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านั กงาน  จัดซื้ อและติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งฟ้ืนหรือชนิดแขวน งบประมาณตั้งไว้ 28,600 บาท(สอง
หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมจ านวน 3,600 บาท งบประมาณหลังโอน
รวม 32,200.- บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)    

นางสดศรี  โพธิข า 
ประธานสภาฯ อบต. 

: ตามที่ทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านชา้ง ไดช้ี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดา่นช้าง  

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8  เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,
เลขานุการสภาฯ 

  3.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2565 

นางสดศรี  โพธิ์ข า 
ประธานสภา อบต. 

: เชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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นางบังอร  ดินเมืองชล 
เลขานุการสภา อบต. 

: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  
จนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ก าหนดว่า ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

นางสดศรี  โพธิ์ข า 
ประธานสภา อบต. 

: ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผล  
ความจ าเป็นให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ทราบ เพ่ือประกอบการ
พิจาณา  

นายฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์ 
นายก อบต.ด่านช้าง 

: เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากยังมีโครงการ
งบลงทุนอีกบางรายการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและคาดว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ในปีงบประมาณนี้ รายจ่ายดังกล่าวยังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่อสภากันเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการดังนี ้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จากสี่
แยกบ้านนางบุญสินถึงสี่แยกศาลากลางบ้านหมู่บ้าน) งบประมาณ  271,000 บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านนานิคม หมู่ที่ 5 (จากทาง
หลวง 202 ถึงทางแยกถังประปา งบประมาณ 399,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) 
3.โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.ด่านช้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ  496,600 (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
4.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ด่านช้าง โดยด าเนินการดังนี้ 
     - ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16X16 นิ้ว มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 48.43 ตารางเมตร 
     - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบพร้อมทาสี มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21.90 
ตารางเมตร 
     - ก่อผนังพร้อมฉาบเรียบและทาสี มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 0.05 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ด่านช้าง ก าหนด) งบประมาณ 40,000 บาท (สี่
หมื่นบาทถ้วน) 
 5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 
(จากหน้าบ้านนางสมมาศ อังคะฮาด ถึงบ้านโนนเพ็ด ม.8) งบประมาณ  426,700 
บาท ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,075.00 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
6.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งฟ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 28,600 บาท(สอง
หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิมจ านวน 3,600 บาท งบประมาณหลังโอน
รวม 32,200.- บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)    
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  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม งบประมาณจ านวน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน   
1.ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอลและบันทึกเสียง  จ านวน 1 เครื่อง 
2.ไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน  จ านวน 1 ตัว 
3.ไมโครโฟนประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุม  จ านวน 15 ตัว 
4.ตู้ล าโพงติดผนัง  จ านวน 4 ใบ 
5.เพาเวอร์มิกเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
6.สายสัญญาณส าหรับเชื่อมต่อชุดไมค์ประชุม(2เมตร15เส้น,10เมตร 1เส้น) จ านวน 1 เช็ท 
7.ค่าด าเนินการติดตั้งพร้อมท่อ จ านวน 1 งาน 
8.ตู้ขยายเสียงแบบล้อลากพร้อมไมค์ลอย 2ตัว  จ านวน 2 เครื่อง 
9. ล าโพง 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว 600 วัตต์ มีมุมกระจายเสียง 90 x 60 องศา น้ าหนัก
เบา เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะส าหรับใช้ในงานอีเว้น หรืองานติดตั้งภายในอาคาร  
คุณสมบัติ  
- ล าโพง Passive แบบ 2 ทาง  - การตอบสนองความถี่ 65Hz – 20kHz (+/-3dB)  
- ความดังสูงสุด 124dB SPL  
-ดอกล าโพงขนาด 8 นิ้ว  
- ความต้านทานที่ 8 โอห์ม  
- ก าลังขับ 150W RMS/ 300W Program/ 600W Peak 

นางสดศรี  โพธิ์ข า 
ประธานสภา อบต. 

: ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิก
ท่านจะสอบถามหรือคิดเห็นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8  เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง คือ ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 
นางสดศรี  โพธิ์ข า 
ประธานสภา อบต. 

 
: 

เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4 มีท่านใดจะเสนอเชิญค่ะ 

นายชานน  ไกรกลาง 
รองปลัด อบต.ด่าน 

ช้าง 

: 
 

เรียนท่านประธาน ท่านนายก และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมี เรื่องจะขอ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 
2565กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
ประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ
เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการผ่าน ระบบ Line Official MOI RUN 2022 โดยระบบจะเปิดรับสมัครและ
ช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565   

 
 
 
 
 




